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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um greiðslu sjúkratrygginga fyrir sérfræðilæknishjálp.

Frá Ástu Möller.

1. Hvaða breytingar, tölulegar og hlutfallslegar, hafa orðið á fjölda eininga, komufjölda
sjúklinga og fjölda eininga á hverja komu í greiðslum sjúkratrygginga fyrir sérfræði-
læknishjálp milli áranna 1997 og 2000, skipt eftir sérgreinum?

2. Hvað skýrir framangreindar breytingar, skipt eftir sérgreinum?

Skriflegt svar óskast.


